



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒
เรื่อง กิจกรรมที่ไม่ต้องดำเนินการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

เนื่องด้วยตามประกาศการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารนั้น กิจกรรมที่มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทีมไม่เกิน ๓ ทีมหรือ
คนจะไม่มีการจัดการแข่งขันรายละเอียดกิจกรรมที่ไม่มีการแข่งขันดังรายการแนบ

ดังนั้นในกิจกรรมที่มีจำนวนทีมหรือคนเข้าแข่งขันรวมแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ทีมหรือคน ให้ทีมหรือคน
ที่ลงทะเบียนแข่งขันในระดับภาคไม่ต้องเข้าร่วมการแข่งขัน ตามรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ที่กำหนด โดยทีม
หรือคนนั้นได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ ต่อไป

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายปริญญา ชรเสนา)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

กิจกรรมที่ไม่มีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีจำนวนทีมที่ลงทะเบียนไม่เกิน 3 ทีม

หมวดหมู่ : เรียนร่วม – ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทอภิสติก ม.1-ม.3	จำนวนทีม	2
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทอภิสติก ม.4-ม.6	จำนวนทีม	2

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3	จำนวนทีม	3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6	จำนวนทีม	2
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3	จำนวนทีม	1
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6	จำนวนทีม	0
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6	จำนวนทีม	0
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3	จำนวนทีม	3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทอภิสติก ม.1-ม.3	จำนวนทีม	2
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทอภิสติก ม.4-ม.6	จำนวนทีม	1

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทอภิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	2

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1

การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการเต้นแอโรบิค ประเภทอทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6	จำนวนทีม	3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทอทิสติก ม.1-ม.3	จำนวนทีม	3
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6	จำนวนทีม	0
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6	จำนวนทีม	0
การประกวดรำไทย ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6	จำนวนทีม	0
การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทอทิสติก ม.1-ม.6	จำนวนทีม	0

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1

การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรีปากชาม ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	2
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	2
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	3

การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	2
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	2
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	0
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	1
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น	จำนวนทีม	2